

DỊCH BỆNH VI KHUẨN EBOLA – THÔNG TIN TỔNG QUÁT

DỊCH BỆNH VI KHUẨN EBOLA LÀ GÌ?

Dịch bệnh vi khuẩn Ebola là một bệnh vi khuẩn nghiêm trọng, gây tử vong. Để biết các thông tin mới nhất về Ebola và dịch bệnh bùng phát do Ebola, hãy truy cập vào: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/>.

CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA DỊCH BỆNH VI KHUẨN EBOLA LÀ GÌ?

Các triệu chứng của dịch bệnh vi khuẩn Ebola thường bao gồm sốt. Các triệu chứng khác có thể bao gồm nhức đầu, tiêu chảy, nôn mửa, suy nhược, đau cơ và đau khớp, đau bả tử, ăn không ngon và chày máu. Các triệu chứng có thể tương tự như các khác, phổ biến hơn, là bị nhiễm trùng. Các triệu chứng xuất hiện từ 2 tới 21 ngày sau khi tiếp xúc với vi khuẩn, nhưng thông thường hầu hết xảy ra từ 8 tới 10 ngày sau khi tiếp xúc.

EBOLA ĐƯỢC CLÂY TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

Những người không có bọ sốt là không bị truyền nhiễm và không thể truyền bệnh cho người khác. Vi khuẩn Ebola là được lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các chất lỏng trong cơ thể của một người nhiễm bệnh với các triệu chứng hoặc qua tiếp xúc với các vật thể (chẳng hạn như kim chích) mà đã bị nhiễm với chất dịch cơ thể bị nhiễm bệnh. Truyền nhiễm cũng có thể xảy ra từ việc xử lý trực tiếp với các con dơi, loài vật gặm nhấm hoặc động vật linh trưởng ở các khu vực xảy ra Ebola.

AI CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH EBOLA?

Các cán bộ y tế đã ở trong một số quốc gia được biết có dịch bệnh Ebola, và những người cũng có thể:

- Tiếp xúc với máu hoặc các chất lỏng trong cơ thể của một bệnh nhân hoặc xác chết được biết có hoặc nghi ngờ có nhiễm bệnh Ebola, hoặc
- Trực tiếp xử lý các con dơi, loài gặm nhấm hoặc các loài linh trưởng.

Nếu ai đó có các triệu chứng của bệnh vi khuẩn Ebola và có thể có một tiếp xúc, người đó nên đến gặp một dịch vụ chăm sóc y tế.

BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ CHOBỆNH EBOLA LÀ GÌ?

Không có phương pháp điều trị cụ thể cho bệnh Ebola; điều trị có giới hạn để theo dõi và chăm sóc giúp đỡ trong bệnh viện.

NGUY CƠ NHIỄM BỆNH EBOLA TẠI MARYLAND LÀ GÌ?

Hiện nay, nguy cơ nhiễm Ebola tại Maryland là cực kỳ thấp. Nếu một trường hợp nào được xác định, sẽ có những hướng dẫn kiểm soát nhiễm trùng được thiết lập để ngăn ngừa sự lây lan.




BỘ Y TẾ VÀ VỆ SINH TÂM THẦN (MDH) ĐANG LÀM GÌ?


Bộ MDH đang theo dõi tình hình quốc gia và toàn cầu và thường xuyên liên lạc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Bộ MDH đang tiến hành giám sát dịch bệnh và thường xuyên giao tiếp với và phân phối cách hướng dẫn đến các bệnh viện và các nhà cung cấp chăm sóc y tế tiểu bang Maryland. Bộ MDH làm việc với các nhà cung cấp chăm sóc y tế và các cơ sở y tế địa phương để nhanh chóng điều tra các báo cáo về việc có thể nhiễm bệnh Ebola

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN Ở ĐÂU?

Để biết thêm thông tin về bệnh Ebola, hãy vào trang mạng: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/> và health.maryland.gov/ebola.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG

 preparedness.health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandOPR

 twitter.com/MarylandOPR

 health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandDHMH

 twitter.com/MDHealthDept



MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH
Office of Preparedness
and Response